



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 6

---

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยได้รับรายงานนิสิตของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการระบาดรอบที่ 3 เพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย นับเป็นรายที่ 36 – 43 ดังนี้

รายที่ 36 นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง อยู่ระหว่างการกักตัวในที่พักอาศัย โดยการติดตามอาการของแพทย์

รายที่ 37 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง อยู่ระหว่างการกักตัวในที่พักอาศัย โดยการติดตามอาการของแพทย์

รายที่ 38 นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง เข้ารับการรักษา ณ สถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้

รายที่ 39 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง อยู่ระหว่างการกักตัวในที่พักอาศัย โดยการติดตามอาการของแพทย์

รายที่ 40 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

รายที่ 41 นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

รายที่ 42 นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

รายที่ 43 นิสิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ไม่มีอาการและอาการแสดง อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

นิสิตจำนวน 8 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนโรค ดัง timeline ของผู้ติดเชื้อ และได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตที่ติดเชื้อให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและกักตัว ปิดสถานที่เสี่ยงเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

มหาวิทยาลัยขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนงาน บุคลากรและนิสิตที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือบ่อยๆ มหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ